

ที่ รง ๐๓๐๗/๒๓๓๖๘



กรมการจัดหางาน

ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กทม.๑๐๔๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์พิจารณาการตรวจลงตรา(Visa) แก่บุตรแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์
เรียน นายชาติชาย อมรเลิศวัฒนา (นายความ/ผู้ประสานงานคลินิกกฎหมายด้านสิทธิและสถานะบุคคล
ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี)

อ้างถึง หนังสือคลินิกกฎหมายด้านสิทธิและสถานะบุคคล ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี
ที่ LC.RN.๒/๒๐๑๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๔.๒/๒๔๓๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านขอความอนุเคราะห์ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
พิจารณาการตรวจลงตราวีซ่าแก่บุตรแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ รวมถึงบุตรแรงงานต่างด้าวชาวลาว และ
ชาวกัมพูชา ที่อยู่นอกเหนือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมการจัดหางานขอเรียนให้ทราบว่า การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาเป็นนโยบายที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคง โดยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ สำหรับประเด็นของคลินิกกฎหมาย
ด้านสิทธิและสถานะบุคคลฯ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตราและการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ซึ่งเป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทยที่จะพิจารณาในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ.๒๕๒๒ แต่เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับเรื่องขอความอนุเคราะห์จากคลินิกกฎหมายด้านสิทธิและ
สถานะบุคคลฯ เช่นเดียวกัน และมีหนังสือขอให้กรมการจัดหางานในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาแนวทางการดำเนินการต่อบุตรของแรงงานต่างด้าว ทั้งบุตรที่ยัง
ไม่ได้รับเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือบุตรที่ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
เป็นไปอย่างรอบคอบและครอบคลุมมิติในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง จึงเห็นควรที่จะนำเข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ตามความเห็นของกระทรวง
มหาดไทยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประวิทย์ เคียงผล)

อธิบดีกรมการจัดหางาน

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๓๕๕ ๑๗๓๐